

จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี



ม.อ.ปัตตานี เชิญผู้บริหารโรงเรียนละครุแนะแนวในจังหวัดชายแดนใต้ แนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี

กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนละครุแนะแนว โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนในจังหวัดปัตตานี โดยมีนายพันเทพ สุวรรณจันทร์ ศึกษานิเทศก์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการวิทยาเขตปัตตานี กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุม ม.อ.ปัตตานี ชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี กิจกรรมในภาคเช้า ได้มีการนำเสนอหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของทั้ง 8 คณะ เพื่อให้ได้รู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรของวิทยาเขตปัตตานี ภาคบ่ายมีการนำชมเยี่ยมคณะ สิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ บรรยากาศรวมทั้งสร้างเครือข่ายต่อไป

ผศ.ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อนวัตกรรมและสังคม และเป็นกลไกหลักในการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ชายแดนบนฐานพหุวัฒนธรรม และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้อย่างต่อเนื่อง ม.อ. เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในภาคใต้ ก่อตั้งมากกว่า 55 ปี มีทั้งหมด 5 วิทยาเขต และวิทยาเขตปัตตานี เป็นวิทยาเขตแรกในการก่อตั้ง มีหลักสูตรที่ครอบคลุมทั้งวิทย์และศิลป์ มีหลายหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นที่แรกของประเทศไทย เช่น หลักสูตรภาษาจีน ภาษาเกาหลี ยางและพอลิเมอร์ อิสลามศึกษา และกฎหมายอิสลาม

มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้หลักสูตรที่มีคุณภาพสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกในการผลิตบัณฑิตที่เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ บัณฑิตและสถานประกอบการ ม.อ. ได้นำระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร



จดหมายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ตามกรอบมาตรฐาน Asean university network (AUN) เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหลักสูตรมีคุณภาพ นอกจากนี้เมื่อปีที่แล้ว หลักสูตรของวิทยาเขตปัตตานี 4 หลักสูตรได้ผ่านการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน AUN ระดับนานาชาติ และจะมีอีก 2 หลักสูตรที่จะเข้ารับการประเมินระดับนานาชาติ ในเดือนตุลาคมนี้



นายพันเทพ สุวรรณจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบนพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เปิดสอนในหลากหลายสาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีผลงานด้านวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม และการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคมอยู่เสมอ ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมและตลาดแรงงานจำนวนมากในทุกปี ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งนับเป็นการให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่ไม่ต้องเดินทางไปเรียนในสถาบันอุดมศึกษาในต่างภูมิภาค หรือนอกพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดงานในครั้งนี้ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มุ่งมั่นให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนวได้นำข้อมูลหลักสูตรการศึกษาต่าง ๆ ไปขยายผลให้นักเรียนในโรงเรียนได้ทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และสามารถนำเสนอข้อมูลหลักสูตรที่น่าสนใจของมหาวิทยาลัยแก่นักเรียน รวมถึงการได้รับทราบโครงการที่จะเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประจำปีการศึกษา 2567 และเชื่อมั่นว่า **“มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นกำลังสำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคมและประเทศชาติต่อไป”**

